

คำชี้แนะสำหรับเงินจ่ายพิเศษ

เป็นเงินจ่าย 100,000 เยนต่อคน

รายละเอียดที่ต้องกรอกในการประกอบคำขอจะถูกกำหนดให้มีน้อยที่สุด

ผู้เข้าข่าย?

ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2020

ยื่นคำขอได้เมื่อไร?

วันเริ่มรับคำขอวันแรกจะถูกกำหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และจะส่งเอกสารคำขอให้ทางไปรษณีย์ให้โดยเร็วที่สุด
ขอให้ยื่นคำขอภายในสามเดือนนับจากวันเริ่มรับคำขอวันแรก

จะยื่นคำขอได้อย่างไร?

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเอกสารคำขอที่ระบุชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของท่านไปให้ทางไปรษณีย์
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ขอความกรุณายื่นคำขอทางไปรษณีย์หรือออนไลน์

การยื่นคำขอทางไปรษณีย์

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น หมายเลขบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินลงในคำขอ แล้วส่งเอกสารคำขอทางไปรษณีย์โดยแนบเอกสารจำเป็นกลับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน

การยื่นคำขอออนไลน์

สำหรับผู้ที่มิบัตรประจำตัวม้านิมเบอร์การ์ด สามารถยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไมนาพอร์ทัลได้

- จะดำเนินการจ่ายให้เป็นรายครัวเรือนโดยการเงินโอนเข้า บัญชีที่ได้รับแจ้งมาไว้
- สำหรับผู้ที่ไม่มียังบัญชีเงินฝากเงินประจำตัวแล้วก็ตาม ให้ท่านแจ้งที่เคาน์เตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำกรณีย์ให้ที่เคาน์เตอร์ที่ยื่นเรื่อง

▶ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ URL ข้างล่างนี้ หรืออ่านรหัส QR
<https://kyufukin.soumu.go.jp>



▶ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (คอลเซ็นเตอร์เงินจ่ายพิเศษ)

0120-260020

(โทรฟรีไม่เสียค่าบริการเปิดรับสายในวันธรรมดาและวันหยุดเวลา 09:00 - 18:30 น. ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. เป็นต้นไป)

03-5638-5855(เปิดรับสายในวันธรรมดา 09:00 - 18:30 จนถึงวันที่ 1 พ.ค.)

ระวังกลุ่มฉ้อโกง!!

มีกลุ่มฉ้อโกงที่พยายามจะโกงทรัพย์สินมีค่าของท่าน โดยอ้างว่า "จะเข้ามาช่วยให้"
ในการจ่ายเงินพิเศษนี้ รัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นอันขาด

- ขอให้ไปกดใช้เครื่อง ATM
- ขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อขอรับเงินจ่ายพิเศษนี้

ไม่คลิกที่ URL หรือเปิดไฟล์แนบที่มีอยู่ในอีเมลที่น่าสงสัยเป็นอันขาด

หากมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาขอคำปรึกษาได้โดยไม่รอช้า

- ▶ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านัก ▶ สถานีตำรวจที่อยู่ใกล้บ้าน ▶ ฮอตไลน์ผู้บริโภคในเรื่องเงินจ่ายพิเศษสำหรับไวรัสโควิด-19
- ▶ ฮอตไลน์ผู้บริโภค: 188 ▶ หมายเลขโทรศัพท์พิเศษ 0120-213-188 (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.)
(หมายเลขสามหลักไม่มีรหัสพื้นที่) ▶ เพื่อขอคำปรึกษาตำรวจ :#9110

คำถามที่พบบ่อย

หากไม่มีบัตรประจำตัวमान์นเบอร์คาร์ด ไม่สามารถยื่นคำขอออนไลน์ได้ใช่หรือไม่

ในการยื่นคำขอออนไลน์ จำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวमान์นเบอร์คาร์ด หากไม่มีบัตรประจำตัวमान์นเบอร์คาร์ดขอให้ยื่นคำขอทางไปรษณีย์

หากเป็นผู้เสียหายเนื่องจากความรุนแรงในครอบครัว ที่อยู่ตามทะเบียนสำมะโนประชากร กับที่อยู่อาศัยอยู่จริงไม่ตรงกัน ต้องทำอย่างไรดี ?

เพื่อให้รับเงินจ่ายพิเศษได้ ขอให้รีบแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ว่าเป็นผู้ย้ายมาอยู่อาศัยในพื้นที่ด้วยเหตุผลว่าหนีจากการถูกระงับการรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิ
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่

ชาวต่างชาติเข้าชายที่จะได้รับเงินจ่ายพิเศษนี้หรือไม่?

ชาวต่างชาติที่มีชื่อในทะเบียนสำมะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน ค.ศ.2020 จะได้รับเงินจ่ายพิเศษนี้ด้วย

อนึ่ง ชาวต่างชาติผู้พำนักระยะสั้นและชาวต่างชาติผู้พำนักแบบผิดกฎหมาย ไม่ได้เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนประชากรจะไม่ได้รับเงินจ่ายพิเศษนี้

นอกจากเอกสารคำขอแล้วต้องเตรียมเอกสารอื่นหรือไม่ ?

จำเป็นต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ โดยขึ้นกับรูปแบบของการยื่นคำขอ

ยื่นคำขอทางไปรษณีย์

(1) เอกสารพิสูจน์ตัวตน

สำเนาบัตรประจำตัวमान์นเบอร์คาร์ดหรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่หรือสำเนาบัตรประกันสุขภาพเป็นต้น

(2) เอกสารแสดงบัญชีที่ต้องการให้ออนเงินจ่ายพิเศษ

สำเนาสมุดบัญชีหรือสำเนาบัตรเอทีเอ็มหรือสำเนาหน้าจอของธนาคารอินเทอร์เน็ตที่แสดงชื่อสถาบันการเงิน หมายเลขบัญชี และชื่อ-นามสกุลเจ้าของบัญชี (เอกสารเหล่านี้ไม่จำเป็นในกรณีที่บัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับหักค่าน้ำประปาหรือค่าบริการสาธารณูปโภคอื่น)

ยื่นคำขอออนไลน์

(2) เอกสารแสดงบัญชีที่ต้องการให้ออนเงินจ่ายพิเศษ

* จะทำการพิสูจน์ตัวตนกับผู้ถือบัตรประจำตัวमान์นเบอร์คาร์ดด้วยลายเซ็นต่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ (1) เอกสารพิสูจน์ตัวตน

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0120-260020

(ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. เป็นต้นไป)

03-5638-5855 (จนถึงวันที่ 1 พ.ค.)

คอลเซ็นเตอร์เงิน
จ่ายพิเศษ



首相官邸
Prime Minister's Office of Japan



総務省

Ministry of Internal Affairs and Communications